

*
Số 226-CV/HNDT

V/v hưởng ứng Tháng hành động
phòng, chống ma túy 26/6 năm 2019

Bình Dương, ngày 17 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố

Thực hiện Công văn số 558-CV/HNDTW ngày 28/5/2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy 26/6 và Kế hoạch số 47/KH-BCĐ ngày 04/6/2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy (từ 01/6 đến 30/6/2019).

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tham mưu với cấp Ủy, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, nhất là cơ quan Công an cùng cấp triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:

1/ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, hậu quả và tác hại của việc sử dụng các chất gây nghiện. Trong đó, tập trung vào các loại ma túy, ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ như: cần sa, katemine, ma túy đá, lá khát, nấm ảo giác, tem giấy, cỏ Mỹ, bóng cười.

2/ Phổ biến cho cán bộ, hội viên nông dân những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng, chống ma túy, không sử dụng, không buôn bán, không vận chuyển, không tàng trữ ma túy; các phương pháp cai nghiện, hình thức cai nghiện, các cơ sở cai nghiện và tư vấn tâm lý cho người cai nghiện.

3/ Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông; lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào các hoạt động như: tập huấn, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt Hội, nói chuyện chuyên đề.

4/ Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân đấu tranh phát hiện, tố giác đối tượng mua bán, sử dụng chất ma túy; đề cao vai trò, trách nhiệm của chủ hộ gia đình là cán bộ, hội viên nông dân trong việc giáo dục con, cháu, người thân...tham gia phòng, chống ma túy.

5/ Phối hợp với các ban, ngành liên quan hỗ trợ, giúp đỡ những người cai nghiện ma túy thực hiện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, vận động đi cai nghiện. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm, nông dân sản xuất, kinh doanh giới

hỗ trợ vốn, kỹ thuật, vật tư, cây, con giống...để người sau cai nghiện trở về với gia đình phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

6/ Tiếp tục duy trì, xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, chi, tổ Hội không có người mắc các tệ nạn xã hội, gia đình không có người nghiện ma túy. Gắn nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới.

Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy 26/6 năm 2019” đến tận cơ sở Hội và báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về Hội Nông dân Tỉnh qua Ban Kinh tế - xã hội trước ngày 10/7/2019 để báo cáo Trung ương Hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BTV Hội Nông dân tỉnh;
- Lưu VT, Ban KT-XH.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Tuyết Nhung